

## สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 พฤศจิกายน 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.... .ศ.

เรื่อง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน และการจัดการของเสียจากเรือ

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2547

เรื่อง รายงานการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2542 (องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย)

เรื่อง รายงานโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

เรื่อง การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย

เรื่อง การจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เรื่อง โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2

เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2548

เรื่อง มาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมาย

เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ .ศ.2548

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง .ศ.ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ (.... .ศ.พ) 2542 (สหกรณ์เครดิตยูเนียน)

- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
- เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพระพุทธศาสนา พ.... .ศ.
- เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งองค์การกำกับดูแล (Regulator) สาขาการขนส่ง
- เรื่อง อนุมัติใช้งบกลางเพื่อดำเนินงานโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เรื่อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย
- เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ส่งเสริม การเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2548 รวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท
- เรื่อง การเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2548
- เรื่อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย .... .ศ.พ (... ฉบับที่)
- เรื่อง ปรับปรุงกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (... ฉบับที่) ปรับอัตราเงินเดือนแล) .... .ศ.พะเงินประจำตำแหน่ง(
- เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ
- เรื่อง การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยนิวซีแลนด์ -
- เรื่อง แผนการนำส่ง การขนย้าย และการบินไปรยนนกระดาศ ตามโครงการรณรงค์ พับนกระดาศเพื่อสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง ข้อเสนอการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศออสเตรเลีย

เรื่อง การปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา

เรื่อง รายงานการส่งออก) นำเข้า สินค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน-1 ต.ค.46-31 ต.ค.47) และระหว่างไทยกับอินเดีย )1 ก.ย.47-31 ต.ค.47)

เรื่อง มาตรการควบคุมเกมส์ออนไลน์

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ปี 2548

เรื่อง มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงาน (... .ศ.พ) .ศ.ของคนต่างด้าว พ2521

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง การดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการกักกีดดูแลราคาสินค้าเหล็กภายในประเทศ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน และรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.... .ศ.

เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (.ปคร)

กรรมการอื่นในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า

ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

ข้าราชการ (กระทรวงพาณิชย์)

ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การตลาด

ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

---

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

---

## **1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2529

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก . 366-2547 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3282 (พ .ศ.2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ .ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตารีดไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ .ศ.2547

---

## **2. เรื่อง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน และการจัดการของเสียจากเรือ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการจัดการของเสียจากเรือตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบดังนี้

ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบประกันภัยและหลักประกันทางการเงินอื่นที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล

ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรทำการตรวจสอบการขนส่งของเสียบริเวณหน้าด่านทั้งขาเข้าและขาออก ตามชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่อาจมีการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายโดยการขนส่งทางบกผ่านจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยได้ ให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น

ให้กระทรวงคมนาคมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามอนุสัญญา MARPOL 73/78 ด้านเทคนิควิชาการ ระบบรองรับการจัดการของเสียจากเรือ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนด

ให้กระทรวงคมนาคมอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดระเบียบข้อปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อป้องกันมลพิษและลดปัญหามลพิษทางน้ำจากเรืออื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การควบคุมของอนุสัญญา MARPOL 73/78

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า สถานการณ์ปัญหาการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการดำเนินงานแก้ไขปัญหของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซล เมื่อปี พ.ศ.2541 เป็นเวลา 6 ปี ได้เกิดปัญหาและข้อจำกัดเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางประการ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลในการแก้ไขปัญหาย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการและช่องว่างของกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้า ส่งออก และการลักลอบเคลื่อนย้ายของเสียข้ามแดนเข้ามากำจัดในประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดและส่งกลับคืนประเทศ ต้นทาง รวมทั้ง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้มีการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายรองรับการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาบาเซล เพื่อปรับปรุงและหามาตรการควบคุมการขน ย้ายของเสียอันตรายที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและที่ส่งออกจากประเทศไทยให้มี ประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกลไกทางการเงินที่จะรองรับค่าใช้จ่ายในการจัดการกับความเสียหายจากการ เคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน ตามที่อนุสัญญาบาเซลกำหนด ดังนั้นเพื่อ เป็นการป้องกันความเสียหายต่อประเทศชาติที่อาจเกิดจากเคลื่อนย้ายของเสีย อันตรายข้ามแดนดังกล่าว จึงควรเสนอให้มีการจัดทำระบบการประกันภัยและ หลักประกันทางการเงินอื่นที่ให้ความคุ้มครอง ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายการจัดการ และนำกลับของเสียที่เคลื่อนย้ายออกจากประเทศไทยแล้วเกิดปัญหาหรือความ เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น

การควบคุมและตรวจสอบการขนส่งของเสียบริเวณหน้าด่าน (Border Control) ทั้ง ขาเข้าและขาออกตามปกติ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเข้มงวด แต่ในทาง ปฏิบัติพบว่าบริเวณหน้าด่านตามชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อน บ้านอาจมีการลักลอบขนส่งของเสียอันตรายโดยทางบกผ่านเข้ามาในประเทศไทย ได้ ดังนั้นควรให้มีการควบคุมและตรวจสอบให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น

หลังจากที่รัฐสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา MARPOT 73/78 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542 ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่ได้เข้า ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา MARPOL 73/78 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเตรียมความ พร้อมด้านกฎหมาย เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ โดย กระทรวงคมนาคมได้เสนอปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเรือไทย พ .ศ.2481 เพื่อใช้เป็นกฎหมายรองรับพันธกรณี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ตรวจสอบพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเรือไทย พ .ศ.2481 เรียบร้อย แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เดินเรือในน่านน้ำไทย พ .ศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 119 และ มาตรา 119 ทวิ ออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือให้ สอดคล้องตามอนุสัญญา MARPOL 73/78 โดยกำหนดวิธีจัดการของเสียจากเรือบรรทุกน้ำมัน ขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป เรือบรรทุกสารเคมีเหลวในถังระวางทุกขนาด และเรือชนิดอื่น ๆ ที่มีขนาดตั้งแต่ 400 ตันกรอสขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ครอบคลุมเรือขนาด

เล็กที่มีการใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการออกกฎระเบียบในการควบคุมการถ่ายเททั้งกากของเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำหรับเรือขนาดเล็ก เป็นการเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อการติดตามตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายในภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นร่วมกันว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำระบบการประกันภัยและหลักประกันทางการเงินอื่นที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน โดยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการจัดการและนำกลับของเสียที่เคลื่อนย้ายจากประเทศไทยแล้วเกิดปัญหาหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา MARPOL 73/78 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นเพิ่มเติมให้เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ฯ และมีมติเห็นชอบให้พิจารณามาตรการป้องกันมลพิษและลดมลพิษทางน้ำจากเรือที่ไม่เข้าชายตามหลักเกณฑ์การควบคุมของอนุสัญญา MARPOL 73/78

---

### **3. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2547**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานภาวะการค้าและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2547 (1-5 พฤศจิกายน 2547) โดนเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2547 (26-29 ตุลาคม 2547) ดังนี้

#### **1. สถานการณ์การค้าที่สำคัญ**

กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้ร่วมกันพิจารณากำหนดเวลาเปิด-ปิดธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ในช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2547 และตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2548 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงนอกเทศกาลพิเศษ 1 เดือน (4 ธันวาคม 2547 - 4 มกราคม 2548) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีดังนี้

- (1) Department Store ได้กำหนดเวลาทำการดังนี้ 1) ในพื้นที่ทั่วไปตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น .2) ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 9.00-23.00 น .3) พื้นที่

ท้องถิ่นตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น สำหรับกรณี .Midnight Sale ได้รับสิทธิการยกเว้น หลังจากได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการเท่านั้น

(2) Hyper Mart ได้กำหนดเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.00-23.00 นยกเว้นพื้นที่ . แหล่งท่องเที่ยวและจังหวัดปัตตานี

**2. ความเคลื่อนไหวราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ** ราคาสินค้าในสัปดาห์นี้มีทั้งเคลื่อนไหวสูงขึ้นและลดลง โดยสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ถุงพลาสติกและเงาะ สำหรับสินค้าที่ราคาลดลงได้แก่ น้ำมันเบนซิน เม็ดพลาสติก ไข่ไก่ กว๊วยหอม ผักคะน้า และผักชี

### 2.1 ราคาสูงขึ้น

**ถุงพลาสติก** ราคาสูงขึ้นจาก 70-74 บาท เป็น .กก /74 บาทเฉลี่ย .กก/สูงขึ้น2 บาท .กก/เนื่องจากการผลิตใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในสต็อกราคาสูง ซึ่งได้ปรับตัวสูงขึ้นมากก่อนหน้านี้

**เงาะ** ราคาสูงขึ้นจาก 18-25 บาท เป็น .กก/20-28 บาท เฉลี่ยสูงขึ้น .กก/2.50 บาทเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาด .กก/ลดลง

### 2.2 ราคาลดลง

**เม็ดพลาสติก** ราคาลดลงจาก 53 บาท เป็น .กก/51 บาท เฉลี่ยลดลง .กก/2 บาทเป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มปรับตัวลดลง .กก/

**น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 91 และ 95** ราคาลดลงจาก 21.59 บาท ลิตร และ/22.39 บาท ลิตร เป็น/21.19 บาท ลิตร และ/21.99 บาทลิตร ตามลำดับ /เฉลี่ยลดลง0.40 บาท ลิตร/ตามภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มปรับตัวลดลง

**ไข่ไก่** ราคาลดลงจาก 2.30-2.70 บาท ฟอง เป็น/2.20-2.50 บาทฟอง /เฉลี่ยลดลง0.15 บาทฟอง เนื่องจากปริมาณไข่ไก่ออกจากตลาดเพิ่มขึ้น /และสภาพอากาศเย็นเอื้อให้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น

**กว๊วยหอม** ราคาลดลงจาก 2.50-3 บาท ผล เป็น/2-2.50 บาทผล เฉลี่ย/ลดลง0.05 บาทผล ซึ่งเป็นผลจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น/

**ผักคะน้าและผักชี** โดย ผักคะน้า ราคาลดลงจาก 15-20 บาท เป็น .กก/12-15 บาท เฉลี่ยลดลง .กก/4 บาท และผักชี ราคาลดลงจาก .กก/5-7



บาท ชืด เป็น/5-6 บาท ชืด เฉลี่ยลดลง/0.50 บาทชืด เพราะว่า/ผลผลิต  
รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

สำหรับสินค้าในกลุ่มอื่นๆ ราคายังทรงตัว ยกเว้นสินค้าบางรายการที่มีราคาเปลี่ยนแปลง  
ตามกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและภาวะการแข่งขัน เช่น ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืช  
น้ำส้มสายชู น้ำปลา น้ำซีอิ้ว น้ำตาลทราย สบู่และแชมพู เป็นต้น

**3. ผลการตรวจสอบ** ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าทั้งสิ้น 7,836 ราย โดย  
จำแนกตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำนวน 4,723 ราย พบการ  
กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 4 ราย และราคาจำหน่ายไม่ตรงกับป้าย  
แสดงราคา จำนวน 1 ราย สำหรับ พ.ร.บ. มาตรฐานชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 จำนวน 3,113  
ราย พบการกระทำผิดมาตรฐานน้ำมันไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 ราย ซึ่งได้ดำเนินการ  
เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

---

#### **4. เรื่อง รายงานการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตาม  
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย) ซึ่ง  
มี 3 ส่วนดังนี้

**ส่วนที่ 1** เนื้อหาการแปลงสภาพของ อ.เป็นทุน .ท.ม.ส.ให้แปลงทุนของ อ .ท.ม.ส.  
โดยมีทุนจด (อสมท.บมจ) (มหาชน) เรือนหุ้นและจัดตั้งบริษัท อสมท จำกัด  
ทะเบียน3,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา  
ไว้ 5 บาทต่อหุ้น และให้รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติ (นายวิษณุ เครืองาม)  
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลในด้านนโยบายของบริษัท

**ส่วนที่ 2** สำระสำคัญการแปลงสภาพ อ ไปเป็นบริษัท อสมท จำกัด .ท.ม.ส.  
เป็นการโอนบรรดาอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ทั้งหมดที่มีอยู่ไปเป็น (มหาชน)  
ของบริษัทโดยไม่มีการจำกัดหรือดออำนาจ สิทธิและประโยชน์แต่อย่างใด จึงไม่  
จำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดออำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท  
อสมท จำกัด ตามมาตร (มหาชน)26 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ .ศ.  
2542 โดยอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ที่ อมีอยู่ในปัจจุบันตามกฎหมาย .ท.ม.ส.  
จัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นในฐานะที่เป็น  
รัฐวิสาหกิจยังคงมีอยู่เพียงใด ก็สามารถโอนไปให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  
ได้เพียงนั้น

**ส่วนที่ 3** มติคณะรัฐมนตรีให้ยุบเลิก ) มติคณะรัฐมนตรี :20 กรกฎาคม 2545) โดยมี  
เงื่อนไขยุบเลิก พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขยกเลิกพระราชกฤษฎีกา :  
.ศ.จัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ2520 พ.ศ .2547 กำหนดให้  
ยุบเลิก อ ตั้งแต่วันที่ .ท.ม.ส.17 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

**การจดทะเบียน** (1) ชื่อบริษัท : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (2) วันที่จดทะเบียน :  
17 สิงหาคม 2547 (3)ทุนจดทะเบียน : สามพันล้านบาท

---

## **5. เรื่อง รายงานโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม  
สำหรับนักเรียนใน ช่วงปิดภาคเรียนดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 11-15 ปี และกำลังศึกษาอยู่  
ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 15,750 คน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ควบคุม จำนวน  
1,750 คน จาก 175 เขตพื้นที่การศึกษา รวมเขตพื้นที่การศึกษาละ 100 คน (นักเรียน  
90 คน ครู 10 คน) รวมทั้งสิ้น 17,500 คน

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ

2.1) กิจกรรมการเข้ารับฟังโอวาทและรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ  
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี

2.2) กิจกรรมให้เด็กได้ไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวใน  
ภูมิภาคต่างๆ ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2547 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาในสถานที่ ดังกล่าว

3.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่ง  
รัฐบาล ทั้งสิ้น 56,294,000 บาท

4. ผลการดำเนินงานกิจกรรม จำแนกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมการเข้ารับฟังโอวาทฯ** พบว่าสิ่งที่เด็กส่วนใหญ่มีความประทับใจมากที่สุด  
คือการได้เข้าพบและ รับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ร้อยละ)90.4) รองลงมาคือ  
การแสดงดนตรีของวง ร้อยละ) "ไอน้ำ"84.4) การแสดงชุด ร้อย) "สวีสวีคุณครู"  
ละ82.1) พิธีการกล่าวต้อนรับจากดาราศิลปิน ร้อยละ)79.5) การชมวีดิทัศน์ วัน"  
ร้อยละ) "เวลาของอนาคต77.3) การ ร้องเพลงประสานเสียง ร้อยละ)68.9)  
ตามลำดับ

**กิจกรรมการทัศนศึกษา** พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไปทัศนศึกษาในจังหวัดต่างๆ โดยเรียงลำดับจากจังหวัดที่มีนักเรียนไปเที่ยวมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ ระยอง เพชรบุรี ปทุมธานี เชียงราย และสุโขทัย และเมื่อสิ้นสุดโครงการได้สอบถามความรู้สึกของเด็กเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน "सानฝันเด็กไทยหัวใจ" (เด็กสามารถตอบได้มากกว่า) "เดียวกัน1 ข้อพบว่าเด็กส่วนใหญ่ได้รับคว (ามรู้ และประสบการณ์ใหม่จากการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ)82.02) รองลงมา คือ รู้สึกประทับใจที่ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่มาจากโรงเรียนต่างๆ ร้อยละ)59.75) ประทับใจสถานที่ต่างๆ ที่ได้เข้าเยี่ยมชม ร้อยละ)46.57) และภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ร้อย)ละ 32.95) ตามลำดับ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจยิ่ง นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริม สนับสนุน จากรัฐบาลอย่างจริงจังในการให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและเป็นพลังสร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพของตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ "सानฝันเด็กไทย หัวใจเดียวกัน" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายต่อไป

---

## **6. เรื่อง การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคู่มือตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่า ได้จัดทำคู่มือตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ที่อนุมัติในหลักการของหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นและแบบคำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมายตามที่คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศเสนอเสร็จแล้ว โดยในคู่มือนี้สำนักงานฯ จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เหตุผลที่ต้องตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย แนวทางการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย และได้จัดทำตัวอย่างคำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมายไว้ในคู่มือเล่มนี้

**คู่มือตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายจะประกอบด้วยสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้**

ความสำคัญของกฎหมายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยระบุให้เห็นถึงกฎหมายเป็นกลไกที่สำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายกับความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกฎหมายกับความต้องการของประชาชน

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย โดยหน่วยงานจะต้อง พิจารหาในเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนการจัดทำร่างกฎหมาย คือ 2.1 วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของภารกิจคืออะไร 2.2 ใครควรเป็นผู้ทำภารกิจนั้น 2.3 การตรา กฎหมายนั้นจะทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จหรือไม่ 2.4 ความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น ฯลฯ

การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย เมื่อหน่วยงานที่จะเสนอร่างกฎหมายได้ตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย ตามข้อ 2 แล้ว และเห็นว่าจำเป็นจะต้องตรากฎหมายขึ้นหน่วยงานนั้นจะต้อง จัดทำคำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมายพร้อมกับร่างกฎหมาย เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

แนวทางการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย โดยมีแนวทางการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

4.1 การตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 4.2 การกำหนดตัว ผู้รับผิดชอบภารกิจนั้น 4.3 ความจำเป็นในการตรากฎหมาย 4.4 การจำกัด สิทธิเสรีภาพของบุคคลและความคุ้มค่า ฯลฯ

การจัดทำคำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย อย่างน้อยต้องประกอบด้วย รายละเอียดซึ่งได้แก่

ชื่อร่างกฎหมาย ชื่อหน่วยงานผู้เสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของภารกิจ ฯลฯ โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำตัวอย่างคำชี้แจงความจำเป็นใน การตรากฎหมายไว้ในภาคผนวก 2 ด้วยแล้ว

---

## **7. เรื่อง การจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงฯ

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมรายงานฯ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ อุตสาหกรรม เพื่อการ ป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ( COSTIND) มีความ ประสงค์ที่จะจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent LOI) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงกลาโหม ซึ่ง

กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาปรับแก้เนื้อหาสาระเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง โดย COSTIND ได้ เห็นชอบด้วยแล้ว

## **8. เรื่อง โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอและให้ความเห็นและข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

กระทรวงพลังงานรายงาน ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 กพผ. ได้เสนอโครงการ ก่อสร้างสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง กพผ. ได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ลงทุนของบริษัท Nam Theun 2 Power Company (NTPC) แล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 (เฉพาะฝั่งไทย) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### ปริมาณงาน

- (1) ก่อสร้างสายส่งข้ามแม่น้ำโขงแบบเสาโครงเหล็ก
- (2) ก่อสร้างสายส่ง 500 เควี ขยายแดน ) (ร้อยเอ็ด - บริเวณจังหวัดมุกดาหาร)
- (3) ก่อสร้างลานไถไฟฟ้า 500 เควี ร้อยเอ็ด
- (4) ติดตั้ง Shunt Reactor
- (5) ก่อสร้างสายส่งชั่วคราว 230 เควี
- (6) รื้อสายส่ง 230 เควี ก่อสร้างใหม่เป็นสายส่ง 230 เควี
- (7) เพิ่มเติมระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

ราคาโครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,410.0 ล้านบาท แยกเป็นเงินตราต่างประเทศ 3,053.0 ล้านบาท เทียบเท่า)71.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ =43 บาท และเงินบาทอีก (4,357.0 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ 5 ปี 6 เดือน ตั้งแต่ปลายปี 2546 จนถึงต้นปี 2552 และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนเมษายน 2552

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ

- (1) สามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟผ เพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและการจ่ายไฟฟ้า ตลอดจนลดความสูญเสียของระบบไฟฟ้า และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- (2) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนของโครงการได้ดังนี้  
Economic Internal Rate of Return ร้อยละ 20.32  
Financial Internal Rate of Return ร้อยละ 16.13

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนตามโครงการสายส่ง 500 เควี เพื่อการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำเทิน 2 ดังกล่าวมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการเงิน มีความเสี่ยงในการลงทุนในระดับต่ำ และการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการสนองตอบต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในระยะยาวต่อไป

สำหรับเงินทุนในส่วนของเงินตราต่างประเทศ (Import contents) จำนวน 3,053 ล้านบาท (เทียบเท่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้พิจารณาใช้เงินกู้จากต่างประเทศหรือเงินกู้ในประเทศที่จะเอื้อประโยชน์แก่อนุโยกงานและประเทศ สูงสุด รวมทั้งให้พิจารณาการใช้สินเชื่อผู้ผลิต (Supplier's credit) เป็นทางเลือกด้วย โดยให้เสนอขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนดำเนินการ

---

## 9. เรื่อง นโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2548

คณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2548 แล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบนโยบายและมาตรการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2548 ตามมติ คณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 28 ตุลาคม 2547 และครั้งที่ 2/2547 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการฯ ดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องยึดหลักการ 3 ประการ คือ

- 1.1 การลดอัตรานำเข้ากากถั่วเหลือง ต้องส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และราคาอาหารสัตว์ลดลงตามสัดส่วน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ประโยชน์
- 1.2 ราคาจำหน่ายน้ำมันพืชต้องไม่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นภาระแก่ผู้บริโภค
- 1.3 การจัดซื้อผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศ ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งเกษตรกรรายใหญ่และรายย่อย

มอบให้รองนายกรัฐมนตรี รับไปติดตาม ตรวจสอบการ (นายพินิจ จารุสมบัติ) ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักการทั้ง 3 ประการข้างต้น ก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

---

## 10. เรื่อง มาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎหมาย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งสำนักกิจการนิติบัญญัติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ สำหรับสถานะและจำนวนอัตรากำลังให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาร่วมกับสำนักงาน ก เพื่อพิจารณา .พ. กำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงาน

เห็นชอบให้มีการกำหนดตำแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร)10) และกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร)9-10 ชขเพิ่มขึ้น สำหรับตำแหน่งใดจะมีจำนวนเท่าใด (.พ.ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาร่วมกับสำนักงาน ก

เห็นควรให้ถือเป็นหลักการว่า ในการแต่งตั้งกรรมการวิสามัญในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ให้มีผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามอบหมายร่วมเป็น กรรมการด้วย

เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานโดยการจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ พ .ศ.2547 โดยให้คัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาที่ต้องการเพื่อมาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการตรวจพิจารณาร่างระเบียบหรือร่างประกาศในบางเรื่อง โดยให้

ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ  
กฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยให้สำนัก  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว และไม่ต้อง  
ส่งร่างระเบียบหรือร่างประกาศให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ สำหรับ  
องค์ประกอบและกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้สำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีเสนอรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก และ .พ.สำนักงาน ก .ร.พ.  
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ พิจารณากำหนดมาตรการที่จะพัฒนา  
บุคลากรทางด้านกฎหมายให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งและให้ได้ ค่าตอบแทนที่  
เหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงคงอยู่ในระบบต่อไป

---

## **11. เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2548**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.  
2548 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นาย  
จาตุรนต์ ฉายแสง) ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอ และ  
อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ  
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 61,082,700 บาท เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจกรรมใน  
แผนงานที่ 1 การจัดตั้งจุด ตรวจร่วม ตามความเห็นสำนักงานงบประมาณ สำหรับงบประมาณ  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนงานที่ 2 และ 3 ซึ่งได้มีการจัดสรร  
งบประมาณไว้ในแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทาง  
ถนนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไว้แล้วนั้น ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รับผิดชอบ  
ประสานและตรวจสอบกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้อง  
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอตกลงในรายละเอียดกับสำนัก  
งบประมาณ แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ยึดหลักความถูกต้องเหมาะสม และมี  
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2548 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกัน  
หลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทาง  
ท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นผลทำให้ปริมาณการใช้รถใช้  
ถนนบนทางหลวงสายต่าง ๆ มีเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลา  
ปกติ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2547 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 4 มกราคม  
2547 รวม 7 วัน มีผู้เสียชีวิต 612 คน บาดเจ็บ 25,580 คน สาเหตุการเสียชีวิตและ  
บาดเจ็บ ส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราในขณะที่ขับรถ การขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่  
กฎหมายกำหนด และการไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ คณะกรรมการ  
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงกำหนด



มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2548 (มติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547) เพื่อเพิ่มความเข้มและความต่อเนื่องให้จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการเป็นผู้รับผิดชอบนำมาตรการสู่การ ปฏิบัติ ในส่วนภูมิภาค ในส่วนกลางมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้ยึดยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22, 28 เมษายน 2546 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

**เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิต** ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2548 จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละ จังหวัด ไม่เกินจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของเทศกาลปีใหม่ 2547 ที่ผ่านมา

**มาตรการทั่วไป** เน้นมาตรการที่สำคัญเร่งด่วน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ที่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่อง มาตรการ 3 ม .2 ข .1 ร เข้มงวดการปฏิบัติใน .6 พื้นที่ควบคุมวินัยการจราจร การแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย ระบบการบำบัดรักษา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

**มาตรการเน้นหนัก** (วันที่ 29 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2548) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงาน เฉพาะกิจ โดยดำเนินการตาม 8 มาตรการเสริมอย่างจริงจัง คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านระบบข้อมูล ด้านคน ด้านรถ ด้านถนน ด้านการบำบัดรักษา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการติดตามประเมินผล โดยมีแผนงานและงบประมาณในการดำเนินการ 3 แผนงาน คือ

**แผนงานที่ 1 : การจัดตั้งจุดตรวจร่วม** เพื่อเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขนส่ง สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครอื่น ในการตั้งด่านตรวจตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศ จำนวน 3,009 จุด จุดละ 3 ผลัด ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 100 บาท รวม 7 วัน ทั้งนี้ การจัดสรรจะคำนึงถึงเกณฑ์ประชากรของจังหวัดและจำนวนสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณาในการสนับสนุนงบประมาณ โดยให้จังหวัดสามารถปรับจำนวนจุดตรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจังหวัดจะต้องจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/ด่านตรวจ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของยอดที่ได้รับจัดสรร

**แผนงานที่ 2 : จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2548 ระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประสานงาน ติดตามแก้ไข ปัญหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2548 ในส่วนกลาง และระดับพื้นที่**

**แผนงานที่ 3 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2548 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน่วยปฏิบัติการระดับภาคเขต ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองบังคับ/การตำรวจทางหลวง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่น ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2548 ของศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดและในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจสอบ การบริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ**

---

## **12. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (สหกรณ์เครดิตยูเนียน)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (สหกรณ์เครดิตยูเนียน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

**สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (สหกรณ์เครดิตยูเนียน) กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนจากเดิม 6 ประเภท เป็น 7 ประเภท โดยเพิ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นประเภทที่ 7**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนไว้ 6 ประเภท ดังต่อไปนี้  
1) สหกรณ์การเกษตร 2) สหกรณ์ประมง 3) สหกรณ์นิคม 4) สหกรณ์ร้านค้า  
5) สหกรณ์บริการ 6) สหกรณ์ออมทรัพย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา

เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งจัดตั้งในแหล่งชุมชนต่าง ๆ มีปริมาณมากทั้งจำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิก มีลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งจัดตั้งในหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ และมีความต้องการของสมาชิกที่จะทำธุรกรรมรวมซื้อรวมขาย และอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกรรมการเงิน ทำให้ประเภทของสหกรณ์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ .ศ.2516) ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2511 ถูกยกเลิกแล้ว โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542

คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบในหลักการให้แยกสหกรณ์ยูเนียนออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกำหนดเป็นประเภทที่ 7 และประกาศเป็นกฎกระทรวง

---

### **13. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2.1 (ฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุข) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ดังนี้

แก้ไขนิยามคำว่า และเพิ่มเติมนิ "ผู้อนุญาต" "โรงเรียน"นิยามคำว่า คณะกรรมการ"  
"ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

แก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง โดยผู้บังคับบัญชามีฐานะเป็นอธิบดีและกำหนดอำนาจหน้าที่

กำหนดให้กองทุนสงเคราะห์มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ประกอบและอำนาจของกองทุน และกำหนดให้มี "คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์" กำกับดูแล

กำหนดให้โรงเรียนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ที่เป็นโรงเรียนในระบบตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจะต้องดำเนินการทำบันทึกส่งมอบการครอบครองและยินยอมให้ใช้ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนตามปกติ

---

#### **14. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้เชิญ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนมหาเถรสมาคม ร่วมหารือตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2.1(ฝ่ายการศึกษาและการสาธารณสุข) แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... มีดังนี้

กำหนดให้มีการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพระพุทธศาสนา โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม

กำหนดให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา และโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการ และงบประมาณจากรัฐ และได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

กำหนดให้มีคณะกรรมการสำนักเรียน คณะกรรมการสำนักศาสนศึกษา และกรรมการโรงเรียน

---

#### **15. เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 มิถุนายน 2547 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยให้ลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปริมาณการใช้พลังงานในภาคการผลิตทั้งหมดหรือประมาณ 30,000 ล้านบาท/ปี โดยมีกิจกรรมและมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ที่สำคัญดังนี้

## 1. มาตรการระยะสั้น

- 1.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำที่ใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงสูง โดยการปรับแต่งหัวเผาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และการใช้เชื้อเพลิงแข็งหรือพลังงานทดแทนจากแกลบ ไม้ ชี้เลื่อย ขานอ้อยทดแทน โดยมีเป้าหมาย 10,000 เครื่อง
- 1.2 โครงการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) ในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก โดยการนำความร้อนทิ้งมา Pre-heat เหล็กก่อนเข้าขบวนการผลิตทำให้เหล็กสามารถดึงได้ง่ายขึ้นสามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 800,000 ลิตร ปี คิดเป็นเงิน/8 ล้านบาทปี/
- 1.3 โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี เป็นสารทำความเย็น จำนวน 400 เครื่อง
- 1.4 โครงการสาธิตเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและการควบคุมในมาตรการ House Keeping ใน 1 ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 15 โรงงาน สามารถประหยัดพลังงานได้ 15 ล้านบาทปี/
- 1.5 โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานที่ใช้พลังงานสูง เช่น ห้องเย็น สิ่งทอ อาหารกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ยาง หล่อโลหะและพลาสติก โดยมีเป้าหมาย 6,000 โรงงาน

## 2. มาตรการระยะกลาง

- 2.1 โครงการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม (Cleaner Technology) โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ 10-15 ต่อโรงงาน
- 2.2 โครงการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคการจัดการ (Value Engineering) ในอุตสาหกรรม SMEs โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน ภายใน 2 ปีโดยมีโรงงานเข้าร่วมโครงการ 75 โครงการ สามารถประหยัดพลังงานได้ 23.89 ล้านบาท และกำลังขยายผลการดำเนินงานต่อไปอีก

- 2.3 โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการภายใต้โครงการชุมชนชีวิตธุรกิจไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 โรงงาน สามารถประหยัดพลังงานได้ 12 ล้านบาทปี/
- 2.4 โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะการปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ
- 2.5 โครงการนำร่องระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพลังงานที่เกิดจากแสงอาทิตย์ ใน 1 ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 โรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผล
- 2.6 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำการสร้างผู้จัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม SMEs เป้าหมายปีละ 30 คน
- 2.7 โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม SMEs มีกลุ่มเป้าหมายในสาขาเกษตรแปรรูปและธุรกิจบริการจำนวน 40 รายปี คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 5
- 2.8 โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรม SMEs โดยตั้งเป้าหมายที่จะอบรม ผู้เชี่ยวชาญในโครงการประมาณ 200 คน
- 2.9 โครงการให้คำแนะนำเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานหรือคลินิกพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ 15-20 ต่อโรงงาน โดยตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,000 โรงงาน ในระยะ 2 ปี ในเบื้องต้นการดำเนินงาน จำนวน 600 โรงงาน สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 6 ล้านบาท ปีและการดำเนินงานในเชิงลึก/160 โรงงาน สามารถประหยัดได้ 8 ล้านบาทปี/
- 2.10 การจัดพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 13 สาขา ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจำนวน 50 โรงงาน

### **3.มาตรการระยะยาว**

- 3.1 การปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตขบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการประหยัดพลังงาน

- 3.2 การส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานโดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและด้านการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และกระบวนการผลิต
- 3.3 การออกมาตรการทางกฎหมายด้านพลังงานตั้งแต่การก่อสร้างโรงงานและการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องมีแผนการใช้พลังงาน เครื่องจักร ขบวนการผลิตและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
- 3.4 การส่งเสริมการลงทุนในพลังงานทดแทน การลงทุนผลิตเอทานอลและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้แก๊สโซฮอลล์ โดยเร่งการผลิตเอทานอลได้ 3 ล้านลิตร วัน ในปี/2549 และ 7.2 ล้านลิตร วัน ในปี/2554 ตลอดจนการกำหนดนโยบายการใช้แก๊สโซฮอลล์
- 3.5 การส่งเสริมการลงทุนการผลิตพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการผลิตวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสะอาด
- 3.6 การส่งเสริมโครงการ Biodiesel Road Map โดยเน้นการพัฒนาแบบ Biodiesel ชนบท การกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรม Biodiesel และประกาศใช้ตลอดจนการเร่งรัดพื้นที่ปลูกปาล์มสำหรับผลิต Biodiesel

---

## **16. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล (Regulator) สาขาการขนส่ง**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานภาพรวมการกำกับดูแลสาขาการขนส่งในปัจจุบันและเห็นชอบในหลักการของการปรับโครงสร้างสาขาขนส่งในอนาคตและแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

กระทรวงคมนาคมรายงานว่าภาพรวมของการกำกับดูแลสาขาการขนส่งในปัจจุบันมี 2 ลักษณะ ดังนี้

การกำกับดูแลด้านความปลอดภัย (Safety Regulator) ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งยานพาหนะและสถานีขนส่ง โดยมีองค์กรกำกับดูแลได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมการขนส่งทางอากาศ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีอำนาจในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้

การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ (Economic Regulator) ครอบคลุมถึงการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ การกำหนดมาตรฐานของผู้ประกอบการ การติดตาม

ตรวจสอบการประกอบกิจการ การกำหนดโครงสร้างอัตรา ค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ ซึ่งดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ รวมทั้งยังมีกลไกการ พิจารณาตามประกาศคณะ ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ด้วย

ทั้งนี้หากจะดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม โครงสร้างองค์กร กำกับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถใช้เป็นกลไกคุ้มครองประชาชนและผู้ให้บริการขนส่ง ได้โดยไม่ต้องมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลใหม่เพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตามในอนาคตการ ขนส่งระบบรางจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นและมีความจำเป็นในการกำกับดูแล กิจการขนส่ง มวลชนและกิจการรถไฟ เพื่อเปิดโอกาสให้แยกกิจกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น การ ก่อสร้างราง) ออกจากกิจกรรมการเดินรถ

### **การปรับโครงสร้างสาขาขนส่งในอนาคต**

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งต้องคำนึงถึงความสอดคล้องประสานกันทั้งด้านการ ขนส่ง การจราจร การพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ความ ปลอดภัยในการเดินทาง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น โครงสร้างของสาขา การขนส่ง (Transport Sector) ของประเทศ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิด กลไกในการบริหารจัดการที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ แบ่งแยกองค์กรในเชิงนโยบาย องค์กรกำกับดูแลและองค์กรในการประกอบ กิจการออกจากกันให้ชัดเจน ซึ่งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการ ตัดสินใจในเชิงนโยบายที่จะต้องอยู่ในที่แห่งเดียวและปัจจุบันอยู่ในรูปของ คณะกรรมการที่มีการกระจายกันตามกฎหมายต่างๆ ตามรูปแบบ (Mode) ของการ ขนส่ง ทั้งนี้ให้มารวมกันเป็น คณะกรรมการนโยบายการขนส่งและจราจร" จะเป็นส่วนสำคัญ "แห่งชาติในการผลักดันให้เกิดการดำเนินการในเชิงบูรณาการ

ด้านการกำกับดูแลสาขาการขนส่ง องค์กรกำกับดูแลทั้งในด้านความปลอดภัยและ ด้านเศรษฐกิจยังจำเป็นต้องมีการแบ่งเป็นรายรูปแบบ เนื่องจากความแตกต่างกัน ของสภาพ (nature) ของการปฏิบัติการของแต่ละรูปแบบซึ่งต้องอาศัยความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจในอนาคต ควรแบ่ง ออกเป็นการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และการขนส่ง มวลชน

ทั้งนี้เมื่อมีการแบ่งแยกองค์กรในเชิงนโยบายและองค์กรด้านการกำกับดูแลออกจากกัน อย่างชัดเจนแล้ว รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม 15 หน่วยงาน จะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ประกอบการ (Operator) รายหนึ่ง กิจการใดที่ไม่มีลักษณะ ผูกขาดจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

### **การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**



การปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งจำเป็นต้องดำเนินการเป็นระยะๆ (Phasing) โดยใน  
ระยะแรก .ศ.พ)2547-2549) จะเป็นช่วงเวลาของการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายใต้โครงสร้างสาขาที่จะมีการ  
ปรับปรุง ก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างในระยะที่ 2 ซึ่งต้องอาศัยการ แก้ไข  
ปรับปรุงกฎหมาย ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ .ศ.2549 อย่างไรก็ตามก่อน  
พ .ศ.2549 อาจจัดตั้งองค์กรในเชิงนโยบายและองค์กรกำกับ ดูแลขึ้นมาเป็นการ  
ชั่วคราวก่อน ภายใต้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เพื่อรองรับ (.คจร)  
พัฒนาการของระบบขนส่งมวลชนระบบรางและระบบรถโดยสารประจำทางใน  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในระยะยาวจะมีการพิจารณาบทบาทอำนาจ  
หน้าที่ของ คจรและคณะกรรมการในเชิงนโยบายคณะกรรมการอื่น เพื่อรวบรวม .  
การดำเนินงานด้านการขนส่งจราจร และความปลอดภัยในการขนส่งไว้ด้วยกันใน  
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งและจราจรแห่งชาติ

ปัจจุบันสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร กำลังรวบรวม (.สนข)ม  
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างสาขาการขนส่งเพื่อนำเสนอให้ทุกฝ่ายที่  
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติในหลักการก่อนเมื่อได้ข้อยุติแล้ว สนขจะ .  
ดำเนินการร่างกฎหมายเพื่อให้เจตนาารมณ์ของการปรับโครงสร้างสาขาการ  
ได้เสนอ .ขนส่งเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ สนขขอบรรจุแผนการเสนอร่าง  
พระราชบัญญัติการบริหารการขนส่ง พ .ศ.ไว้ในแผนนิติบัญญัติประจำปี พ .... .ศ.  
2548 ของกระทรวงคมนาคม กฎหมายดังกล่าวจะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปรับ  
โครงสร้างองค์กรในสาขาการขนส่งให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดครอบคลุม  
ถึงกลไกในการกำหนดและบริหารนโยบาย องค์กรกำกับดูแล การบริหารจัดการ  
กิจการขนส่งในรูปแบบ )Mode) ต่างๆ การให้บริการเชิงสังคม )Public service  
obligation) ตลอดจนการกำหนดความสัมพันธ์ของภารกิจด้านการขนส่งระหว่าง  
ส่วนกลางกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

---

## **17. เรื่อง อนุมัติใช้งบกลางเพื่อดำเนินงานโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ อุดมศึกษา**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา  
ปีงบประมาณ 2547 - 2549 (เมษายน 2547- กันยายน 2549) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี  
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธานกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ  
อุดมศึกษาเสนอ โดยได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการ  
ต่อไปด้วยและอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ  
อุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 จากงบกลางในวงเงิน 80 ล้านบาท  
สำหรับงบประมาณปี 2547 จำนวน 7,623,030 บาท ให้ทำความตกลงในรายละเอียดกับ  
สำนักงานงบประมาณต่อไป ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ

คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษารายงานว่า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา และการจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา

ทั้งนี้ โครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2547-2549 (เมษายน 2547- กันยายน 2549) สรุปสาระสำคัญดังนี้

## 1. วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อกำหนดกรอบ แผนและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมผลักดันการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา ตามหลักการและแนวทางที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
- (2) เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินงานกำกับดูแล ประสาน และผลักดันการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางดังกล่าวในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

## 2. เป้าหมาย

- (1) การปรับระบบการสนองทุนผ่านด้านอุปทานเป็นหลักมาเป็นระบบการสนองทุนผ่านด้านอุปสงค์ให้มากขึ้น โดยผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (.กรอ)
- (2) การปรับระบบการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้รองรับระบบเงินกู้ กรอตามแนวทางการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา .
- (3) การปรับระบบการบริหารจัดการ วิธีการดำเนินงานของกรมสรรพากรในการรับชำระหนี้เงินกู้ กรอผ่านระบบการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากรโดยการ . เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้
- (4) การวางระบบการบริหารจัดการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการโอนเงินและรับเงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินรับชำระหนี้เงินกู้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม เพื่อการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อการโอนเงินรับเงินการจัดสรรเงินกู้ให้กับผู้เรียนและการรับชำระหนี้เงินกู้-

## 3. ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2547-2549 (เมษายน 2547- กันยายน 2549)

สำหรับสำนักงานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาจะเป็นสำนักงาน  
เลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ลักษณะของหน่วยงาน

- (1) เป็นสำนักงานโครงการพิเศษ เพื่อความคล่องตัวทางการเงินและสามารถจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูง หรือยืมตัวข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
- (2) ใช้งบกลางที่ได้รับจากสำนักงบประมาณในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งตั้งผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือสำนักงานกองทุนคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
- (3) เป็นสำนักงานชั่วคราว ซึ่งจะยุบลงเมื่อการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณว่าหน่วยงานจะมีอายุการทำงานไม่เกิน 3 ปี
- (4) ในระหว่างที่ยังไม่มีสำนักงานบริหารโครงการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่แทนไปก่อน

---

## **18. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให้จัดทำโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อยกระดับการทำงานด้านการบริหารงานการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดทำข้อมูลด้านการบริหารการเงินการคลัง ซึ่งถือเป็นระบบงานสนับสนุน (Back Office) ของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดหาระบบ Hardware Software และ Network มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548) เป็นต้นไป และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมบัญชีกลางเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ GFMIS ดังนี้

1. ขอบเขตของโครงการ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นการจัดระบบงานด้านสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย

1.1 ระบบบริหารงบประมาณ )Fund Management : FM)

1.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง )Purchasing Order : PO)

1.3 ระบบการเงินและบัญชี )Financial Information : FI) ซึ่งประกอบด้วย ระบบการเบิกจ่ายเงิน )Account Payable :AP) ระบบการรับและนำส่งเงิน )Receipt Process : RP) ระบบการบริหารเงินคงคลัง )Cash Management :CM) ระบบบัญชีแยกประเภท )General Ledger : GL) ระบบสินทรัพย์ถาวร )Fixed Assets : FA)

1.4 ระบบบัญชีต้นทุน )Cost Accounting :CO)

1.5 ระบบบริหารงานบุคคล )Human Resource : HR)

สำหรับระบบเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ และระบบบำเหน็จบำนาญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารงานบุคคล กรมบัญชีกลางยังคงรับผิดชอบดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในระบบ GFMIS จะทำหน้าที่เพียงการรับข้อมูลจากระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังธนาคารเพื่อโอนเงิน

## 2. ผลการดำเนินงานตามระบบ GFMIS

2.1 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางที่ใช้ระบบและเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้ให้การสนับสนุนโครงการของรัฐบาล โดยแต่งตั้งข้าราชการกรมบัญชีกลางเข้าร่วมทีมงานกับบริษัทที่ปรึกษามาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 การเตรียมการก่อนการปฏิบัติงานจริงในวันที่ 1 ตุลาคม 2547

1) เชิญประชุมชี้แจงส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่นให้เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานในระบบ GFMIS

(2) การยกยอดข้อมูลในระบบเดิมเข้าสู่ระบบ GFMIS

(3) การรวบรวมข้อมูลหลักผู้ขายเข้าระบบ GFMIS

(4) การปฏิบัติงานควบคู่ระหว่างระบบเดิมและระบบ GFMIS

- 2) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS แก่ส่วนราชการในภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเบิกเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

### 2.3 กำหนดวิธีการให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่นถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบ GFMIS
- 2) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรกำหนดสิทธิการใช้งาน (Smart Card)
- 3) แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมระหว่างระบบเดิมและระบบ GFMIS

### 2.4 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้บริการตอบปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

## 3. ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2547

### 3.1 การแจกจ่ายบัตรกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน และ User ID ของ Excel Loader โดยบัตรกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน (Smart Card) ในแต่ละหน่วยงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

**กลุ่มที่ 1** กลุ่มการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

**กลุ่มที่ 2** กลุ่มการบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณ การเงิน และบัญชี

**กลุ่มที่ 3** กลุ่มการอนุมัติ (P) ประกอบด้วย อนุมัติเบิก อนุมัติจ่าย และอนุมัติการนำส่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,655 บัตร กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทำและแจกจ่ายบัตร Smart Card ให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีเครื่อง GFMIS Terminal แล้ว จำนวน 1,566 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.62 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 49 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.38

สำหรับ User ID ของหน่วยงานที่นำส่งข้อมูลด้วยวิธี Excel Loader กรมบัญชีกลางได้จัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการแจกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

### 3.2 การบริการตอบปัญหาการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจฯ ศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้ตอบปัญหาและข้อซักถามต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2547 รวม 16 วันทำการ แยกเป็นสัปดาห์แรก 1 วันทำการ สัปดาห์ที่ 2-4 สัปดาห์ละ 5 วันทำการ รวมทั้งสิ้น 2,888 คำถาม

ปัญหาและข้อซักถามที่ได้รับสามารถแยกออกเป็น 6 เรื่อง คือ การนำเงินส่งคลัง การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง บัตรกำหนดสิทธิการใช้งานในระบบ (Smart Card) การ

ใช้งานในระบบ Excel Loader บัญชีและรหัสที่เกี่ยวข้อง โดยทุกคำถามจะตอบกลับทันทีหรืออย่างช้าภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ประมวลปัญหาและคำตอบลงใน Web site ของกรมบัญชีกลางเพื่อเผยแพร่ต่อไปแล้ว

### 3.3 การปฏิบัติงานในแต่ละระบบ

- 1) ระบบบริหารงบประมาณสำนักงานประมาณได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ด้วยวิธีการ Interface เข้าระบบ GFMS แล้ว โดยส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐอื่นสามารถจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดในระบบได้แล้ว
- 2) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
- 3) ระบบการเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของเงินงบประมาณ หน่วยงานสามารถบันทึกรายงานขอเบิกในระบบได้ แต่ยังไม่สามารถส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางได้ เนื่องจากบัตรกลุ่มการอนุมัติ )P) อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานของบริษัทที่ปรึกษา สำหรับในส่วนของเงินนอกงบประมาณ หน่วยงานอยู่ระหว่างการยืนยันความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลังกับบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด
- 4) ระบบการรับและนำส่งเงิน ส่วนราชการในส่วนกลางยังคงนำส่งเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระบบเดิม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินเข้าระบบ GFMS แต่ยังไม่สามารถส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางได้ เนื่องจากบัตรกลุ่มการอนุมัติ )P) อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานของบริษัทที่ปรึกษา

ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคยังคงนำส่งเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เช่นเดิม โดยหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจะต้องขอรับ (Download) แบบฟอร์มใบนำฝากแบบใหม่ผ่านทาง Internet ซึ่งใบนำฝากแบบใหม่นี้จะปรากฏรหัสหน่วยงานและพื้นที่ (Bar Code) ของหน่วยงานที่นำส่งเงินเพื่อสะดวกในการกระทบบยอดเงินที่จ่านำส่ง

4. แผนการดำเนินงาน กระทรวงการคลังได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายที่จะยกเลิกการปฏิบัติงานในระบบเดิม ภายใน 6 เดือน เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ GFMS เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

---

## **19. เรื่อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย**

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 - ตุลาคม 2547 กระทรวงมหาดไทยมีผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สรุปได้ดังนี้

## **1. การแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509**

โดยที่พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวโดยเฉพาะในเรื่องคำนิยามของคำว่าสถานบริการ ประเภทของสถานบริการ วิธีการจัดตั้งสถานบริการ จึงเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานบริการโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2547 แล้ว

จากการเพิ่มเติมแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังกล่าว ได้มีบทบัญญัติให้กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในหลายประการ

## **2. การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning)**

กระทรวงมหาดไทยนำบทบัญญัติในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมาใช้บังคับให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครบทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้ว โดยเป็นเขตพื้นที่เพื่องดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจำนวน 26 จังหวัด และพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจำนวน 49 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

## **3. การบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเป็นรูปธรรม**

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายจัดระเบียบสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอและประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ถือปฏิบัติในการกวาดล้างสถานบริการซึ่งหากมีกรณีที่สถานบริการใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายข้างต้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตหรือในการใช้อำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 สั่งปิดสถานบริการดังกล่าวโดยมีกำหนดระยะเวลาและไม่มีกำหนดระยะเวลา ตามควรแก่กรณี

### การกวาดล้างสถานบริการมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) คณะทำงานการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสถานบริการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยในกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสถานบริการ จำนวน 156 แห่ง และในจังหวัดอื่นๆ จำนวน 139 แห่ง
- 2) กองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ใช้มาตรการทางปกครองโดยสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต สั่งหยุดกิจการสถานบริการทุกประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 - 30 มิถุนายน 2547 รวมจำนวน 251 แห่ง
- 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครได้ใช้มาตรการทางปกครองสั่งลงโทษสถานบริการโดยการพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต สั่งหยุดกิจการสถานบริการทุกประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2547 รวมจำนวน 386 แห่ง
- 4) สำหรับสถานประกอบการประเภทร้านอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นที่เข้าลักษณะของสถานบริการแต่ประกอบกิจการให้คล้ายกับสถานบริการ เช่น มีดนตรีและอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ให้แสงสว่างตามปกติ โดยปล่อยให้เปลวไฟให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุมดื่มสุราซึ่งได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลกวาดล้างสถานประกอบการดังกล่าว สำหรับสถานประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายให้จับกุมดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทุกราย ซึ่งหากปรากฏว่ายังคงดำเนินกิจการฝ่าฝืนกฎหมายอีกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วแต่กรณีใช้อำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวโดยมีกำหนดเวลาหรือไม่มีกำหนดเวลาตามควรแก่กรณี

#### 4. การให้ความรู้ทางกฎหมาย

#### 5. การสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการสถานบริการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

---

**20. เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2548 รวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท**



คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2548 รวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 200,000,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วันนับแต่วันครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 มกราคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำแผนรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ปี พ.ศ. 2548 สรุปสาระสำคัญดังนี้

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- 1.2 เพื่อเร่งเร้าเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างถ้วนหน้า
- 1.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
- 1.4 เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นภายในชาติภายหลังการเลือกตั้ง

## 2. กลุ่มเป้าหมาย

ในการเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง แผนนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่า **"การเลือกตั้งสำหรับทุกคน"** หรือ **Election for All** ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายจึงประกอบด้วย

- 2.1 เยาวชนที่กำลังจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (Pre-voters) อายุ 16-17 ปี และเยาวชนในระดับอุดมศึกษา อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง (New Voters) รวมถึงเยาวชนนอกสถานศึกษา (Out school)
- 2.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนกลุ่มต่างๆทั้งในเมืองและชนบทที่ห่างไกล ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้พิการต่างๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
- 2.3 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้แทนพรรคการเมืองและกลุ่มผู้สนับสนุนผู้สมัคร

2.4 ผู้จัดการเลือกตั้ง ได้แก่ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการเลือกตั้งประจำเขต ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต กรรมการประจำหน่วย กรรมการนับคะแนน และพนักงานการเลือกตั้ง เป็นต้น

**3. โครงการและงบประมาณตามแผน** เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจึงออกแบบโครงการในลักษณะของกิจกรรมและการใช้สื่อรณรงค์ทุกรูปแบบทั้งด้านกว้างและด้านลึกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถชี้วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 4 โครงการหลักที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่องกันดังนี้

**3.1 โครงการปลุกจิตสำนึกทางการเมืองเพื่อเลือก เป็น "คนดี"**

ผู้แทนราษฎร งบประมาณ 120 ล้านบาท เพื่อปลุกจิตสำนึกของการใช้อำนาจอธิปไตยในการไปเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกกลุ่มด้วยสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

**3.2 โครงการส่งเสริมเยาวชนประชาธิปไตยหนึ่งโรงเรียน หนึ่งเขต**

เลือกตั้ง งบประมาณ 60 ล้านบาท เป็นการสร้างต้นน้ำประชาธิปไตยโดยให้เยาวชนนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนเป็นสื่อบุคคลที่สำคัญของครอบครัวในการชักชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

**3.3 โครงการรณรงค์การเลือกตั้งในกลุ่มวัยรุ่น** งบประมาณ 5 ล้านบาท เป็นการรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนวัยรุ่น (New Voters) โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้ใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

**3.4 โครงการผลิตสื่อหนังสือ คู่มือความรู้เกี่ยวกับการ**

เลือกตั้ง" งบประมาณ 15 ล้านบาท เป็นการผลิตสื่อการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์ที่เป็นคู่มือสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ Voter Guide ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในการเตรียมตัวเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาทถ้วน**

**4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ในปี 2548 จำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 45,231,600 คน คาดว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 36,185,280 คน หรือร้อยละ 80 และเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพรวมถึงเกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง ตัวชี้วัดความสำเร็จ ก็คือ 1. มีการใช้สิทธิการเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น 2. จำนวนบัตรเสียลดลง และ 3. การทุจริตการเลือกตั้งและการร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งลดลง

---

## **21. เรื่อง การเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2548**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานการจัดทำแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2548 โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่การตรึงประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ด้วยการนำโครงการฝึกออาชีพเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เข้าไปประกอบอาชีพ การสาธิตอาชีพอิสระให้กับกลุ่มในหมู่บ้าน และหากมีประชาชนต้องการอพยพเพื่อไปทำงานยังถิ่นอื่น กระทรวงแรงงานได้เตรียมการสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพด้วยการจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ การจัดบริการจัดการงานเคลื่อนที่และแนะอาชีพเข้าไปในพื้นที่ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ตลอดจนการเฝ้าระวังที่ปลายทางการอพยพแรงงานด้วยการติดตามสถานการณ์การอพยพแรงงาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและเมืองใหญ่ ๆ อาทิ สถานีขนส่งหมอชิตและสถานีรถไฟหัวลำโพง จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำและรับสมัครงานตลอด 24 ชั่วโมง การประสานงานเพื่อให้ผู้ได้รับการบรรจุงานได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคม

นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นศูนย์ถาวรที่จัดตั้งขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2546 ทำหน้าที่ในการประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและกำกับดูแล เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

---

## **22. เรื่อง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบกลางปี 2548 จำนวน 101.43 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเร่งด่วนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายรวม 3 โครงการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานประมาณต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคณะกรรมการพิจารณา แนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน รายงานผลการประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยที่ประชุมมีมติให้นำโครงการด้านการท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจชายแดน จ.เชียงราย จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 101.43 ล้านบาท ไปรวบรวมเสนอภายใต้แผนงานด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงหมู่บ้านนักท่องเที่ยว OTOP วงเงิน 25 ล้านบาท โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว-

โครงการสวนสมุนไพรไทยและการท่องเที่ยวเกษตรสาธิตเชิงนิเวศ วงเงิน 21.63 ล้านบาท โดย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว-

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ระยะที่ 1 วงเงิน 54.8 ล้านบาท โดย กรมศิลปากร

ซึ่งสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนแล้ว ปรากฏว่า ไม่ผ่านการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2548 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าวได้ในปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้เร่งดำเนินการใน โครงการดังกล่าว และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบกลางต่อไป

---

### **23. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

#### **ร่างพระราชบัญญัตินี้**

เพิ่มบทนิยามคำว่า หมายความว่า หมายถึงน้ำมันหรือสารอื่นใด ซึ่งเมื่อ "สารที่เป็นอันตราย" ปล่อยทิ้งลงสู่ทะเลแล้ว อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อความงามตามธรรมชาติหรือรบกวนการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อันชอบด้วยกฎหมายจากทะเล ตามที่อธิบดี ตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีประกาศกำหนด

กำหนดห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือไทย หรือผู้ควบคุมหรือเจ้าของสิ่งก่อสร้างในทะเลทั้งที่ติดตมอยู่กับที่หรือที่ลอยน้ำได้ ปล่อยทิ้งหรือทำให้สารที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใด ๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่ลงสู่ทะเล และต้องรับผิดชอบในการรั่ว การกำจัด

ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดชั้น และชื่อของสารที่เป็นอันตราย

กำหนดผู้กระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 53/1 ต้องระวางโทษปรับ หรือจำคุก หรือทั้งปรับทั้งจำ

---

## **24. เรื่อง ปรับปรุงกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากกระทรวงการคลังแจ้งว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ราชการในกระทรวงการคลัง จึงขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดังนี้

ให้บุคคลพ้นจากความเป็นกรรมการ และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทน ดังนี้

- 1.1 ให้นายสมภพ บัณฑิตวิพากษ์ พ้นจากความเป็น (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการและแต่งตั้ง นางเบญจา หลุยเจริญ เป็นกรรมการแทน
- 1.2 ให้นางสาวทิพย์สุดา จาระเวชสาร พ้นจากความเป็นกรรมการ และแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ วัฒนชีวินปกรณ์ เป็นกรรมการแทน
- 1.3 ให้นายอเทวนชาติภิญโญ พ้นจากความเป็นกรรมการ และแต่งตั้งนายชลอคชรัตน์ เป็นกรรมการแทน

แต่งตั้งนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ เป็นกรรมการ

---

## **25. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง)**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ . .) พ.ศ. . . . . (ปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง) ตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอแล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉพาะตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอัตราเงินเดือนมีความยืดหยุ่นกับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ซึ่งเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ )19 ตุลาคม 2547) เห็นชอบไปแล้ว และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมาย แล้วส่งให้

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา จึงให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

มอบให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ กและอัยการสูงสุด รับเรื่องการพิจารณาปรับ .พ. โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการไปพิจารณาในภาพรวม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งระบบ รวมทั้งอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการที่มีความยืดหยุ่นกันอยู่ด้วย

---

## **26. เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์ความแห้งแล้งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1. จังหวัดที่ประสบภัย จำนวน 52 จังหวัด 503 อำเภอ 45 กิ่งอำเภอ 3,346 ตำบล 31,597 หมู่บ้าน

### **2. พื้นที่การเกษตรที่ประสบความแห้งแล้ง**

2.1 พื้นที่การเกษตรที่ประสบความเสียหายแล้ว ดังนี้

(1) นาข้าว จำนวน 7,118,646 ไร่

(2) พืชไร่ จำนวน 1,472,751 ไร่

(3) พืชสวน จำนวน 68,796 ไร่

รวมพื้นที่การเกษตร 8,660,193 ไร่

ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 4,440,823,914 บาท

2.2 พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย ดังนี้

(1) นาข้าว จำนวน 8,954,800 ไร่

(2) พืชไร่ จำนวน 1,946,161 ไร่

(3) พืชสวน จำนวน 656,557 ไร่

รวมพื้นที่การเกษตร 11,557,517 ไร่

ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 7,014,626,067 บาท

### 3. การให้ความช่วยเหลือของจังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ

#### 3.1 การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

- (1) ใช้เครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรจากทุกหน่วยงานและของประชาชนรวม 48,929 เครื่อง
- (2) ใช้รถบรรทุกน้ำ 285 คัน จำนวน 14,264 เที่ยว ปริมาณน้ำ 113,507,000 ลิตร
- (3) สร้างทำนบ ฝ่ายเก็บกักน้ำ/1,972 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 124 แห่ง
- (4) พื้นที่การเกษตรที่ช่วยเหลือ 5,256,500 ไร่

#### 3.2 การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค/

- (1) รถบรรทุกน้ำ จำนวน 336 คัน 6,305 เที่ยว
- (2) ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย จำนวน 55,935,600 ลิตร

#### 3.3 งบประมาณดำเนินการใช้จ่ายไปแล้ว

- (1) เงินทดลองราชการ งบ)50 ล้านของจังหวัด (36,009,456 บาท
- (2) งบฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28,084,469 บาท
- (3) งบประมาณอื่นๆ 9,914,801 บาท

### 4. การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโกศล พลกุล) ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 และได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับความแห้งแล้งปี 2548 ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2548 ดังนี้

**การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค/** ให้มีการจัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน ใช้สถานที่โรงเรียน วัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมเป็นจุดรับน้ำและแจกจ่ายน้ำ โดยมีคณะกรรมการในหมู่บ้านทั้งกำนันผู้แทนโรงเรียน ร่วม/.สมาชิก อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/เป็นคณะกรรมการประสานการแจกจ่ายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง สำหรับในเขตชุมชน

เมืองได้กำหนดให้มีการสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอให้เร่งหาแหล่งน้ำต้นทุนสำรอง ตลอดจนการวางแผนการปันส่วนน้ำไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ให้จังหวัดพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ประสบความแห้งแล้งรุนแรงโดยเน้นการขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น และระบบประปาหมู่บ้าน

**การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร** โดยการวางแผนการจัดสรรน้ำ การผันน้ำและควบคุมการใช้น้ำระหว่างจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในการใช้สอยอย่างเพียงพอ

**การสร้างรายได้และการส่งเสริมระยะสั้น** โดยให้จังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นและสร้างอาชีพเสริมให้ประชาชนที่ประสบภัย

**การดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัย** โดยให้มีการแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังและป้องกันโรคที่เกิดในช่วงฤดูแล้ง

**ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและจังหวัด** กำหนดแผนงานและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายในช่วงฤดูแล้ง

**ให้จังหวัดจัดลำดับความรุนแรงของหมู่บ้านที่ประสบความแห้งแล้งและประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลตามลำดับความรุนแรงดังกล่าว

**จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการจัดสรรน้ำในระดับจังหวัด** โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การบริหารจัดสรรน้ำควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัด/ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารจัดการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับหลายจังหวัดให้คณะกรรมการประกอบด้วย ส่วนราชการจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำโดยมีปลัดกระทรวงหรืออธิบดีที่เกี่ยวข้องเป็นประธาน

ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือดังนี้

กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือการเพาะปลูกและการใช้น้ำต่างๆ ทั่วประเทศทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน จำนวน 1,055 เครื่อง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ที่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยเพื่อประหยัดน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคเพียงอย่างเดียว-

กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว วงเงิน 91.85 ล้านบาท ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 274,147.25 ไร่ เกษตรกร 20,359 ราย ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการปลูกพืชใน



พื้นที่จังหวัดที่ขาดน้ำและให้เกษตรกรระมัดระวังศัตรูพืชระบาดในช่วงที่เกิดภัยแล้ง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 5 ศูนย์ 7 ฐาน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2547 ขึ้นปฏิบัติการ 134 เที่ยวบิน ทำให้ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ในจังหวัด เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ลำพูน พะเยา สุพรรณบุรี อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

## 27. เรื่อง การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย- นิวซีแลนด์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ และให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเนื้อหาข้อบท (legal text) โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามความตกลง ฯ และสามารถแก้ไขข้อความที่ไม่มีนัยสำคัญได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้นำพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อดำเนินการออกระเบียบในการปฏิบัติตามสิทธิและพันธกรณีตามความตกลง ฯ หลังจากมีการลงนามความตกลง ฯ

ผลการเจรจา ฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

*บทบัญญัติของความตกลง (Legal Text)* ครอบคลุมสิทธิและพันธกรณีในเรื่องการค้า สินค้า บริการและการลงทุน ประกอบด้วยเรื่องการค้าสินค้า พิธีการและความร่วมมือทางศุลกากร กฎแหล่งกำเนิดสินค้า มาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการสุขอนามัยสัตว์และพืช มาตรฐานสินค้า การค้าบริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อโดยรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไทยในปัจจุบัน

### *การค้าสินค้า*

การลดภาษี ครอบคลุมสินค้าทุกรายการ โดยจะเริ่มลดภาษีตั้งแต่วันที่ ความตกลง ฯ มีผลใช้บังคับ

มาตรการป้องกัน ในกรณีที่ผลการลดภาษีก่อให้เกิดความเสียหายกับ อุตสาหกรรมภายในสามารถนำมาตรการปกป้องตามหลักของ WTO มา ใช้ได้ชั่วคราว

กฎแหล่งกำเนิดสินค้า สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ใช้กฎเรื่องการผลิตในประเทศ ทั้งหมด สินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอใน-

กระบวนการผลิต สินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าให้ใช้หลักเกณฑ์การใช้วัตถุดิบ  
ภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 เพิ่มเติมด้วย

มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint  
Committee) เพื่อกำกับดูแลความร่วมมือ

*การค้าบริการ* กำหนดให้มีการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการภายใน 3 ปี หลังจาก  
ความตกลงมีผลบังคับใช้

*การลงทุน* ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนสองฝ่ายที่ไทยกำกับ 37  
ประเทศ รวมทั้งออสเตรเลีย

ผลดีผลกระทบจากการทำความตกลง-

ผลดี ไทยจะได้รับหลักประกันว่าภาษีของนิวซีแลนด์ทั้งหมดจะเป็น :0 ถาวร  
สินค้าส่งออกของไทย อาทิ รถปิกอัพ กุ้งแช่แข็ง ทุ่นากระป๋อง อาหาร  
ทะเล เป็นต้น จะได้ประโยชน์ นอกจากนี้ จะมีการแก้ไขปัญหาด้าน  
สุขอนามัยซึ่งจะช่วยให้สินค้าผักและผลไม้ไทยสามารถเข้าตลาด  
นิวซีแลนด์ได้ โดยเริ่มแรกคือ ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ขิงสดและทุเรียน รวมทั้ง  
ประโยชน์จากความร่วมมือในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ และพ่อครัวไทยจะมี  
โอกาสเข้าไปทำงานในนิวซีแลนด์ง่ายขึ้น

ผลกระทบ ไทยจะต้องเปิดสินค้าเกษตรบางรายการ ซึ่งนิวซีแลนด์มี :  
ศักยภาพในการผลิตสูงและเป็นรายการที่อ่อนไหวของไทย เช่น เนื้อวัว นม  
และผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ซึ่งไทยมีเวลาปรับตัว 15-20 ปี

---

## **28. เรื่อง แผนการนำส่ง การขนย้าย และการบินไปรยนกระดาศ ตามโครงการ รณรงค์พบนกระดาศเพื่อสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการนำส่ง การขนย้าย และการบินไปรยนกระดาศ ตาม  
โครงการรณรงค์พบนกระดาศเพื่อสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่  
กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการตามแผน  
สรุปได้ดังนี้

**การนำส่งนกระดาศที่พบนแล้ว** ให้กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการรวบรวมน  
กระดาศที่พบนแล้ว จากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ นำมารวมที่ศาลากลางจังหวัดทั่ว  
ประเทศ เว้นจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่ง  
ให้กับกองบินของกองทัพอากาศทั่วประเทศ หรือใช้วิธีการนำส่งผ่านที่ทำกา  
ไปรษณีย์โทรเลขทุกแห่ง เพื่อนำส่งกองบินของกองทัพอากาศทั่วประเทศ

เช่นเดียวกัน โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุน รายละเอียดแผนผังแสดงที่ตั้งกองบิน และแผนการนำส่งนกระดาศปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2547

**การขนย้ายนกระดาศ** ให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศจัดอากาศยานของกองทัพอากาศ และประสานการสนับสนุนอากาศยานจากกองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และหน่วยบินของส่วนราชการอื่น ๆ ทำการขนย้ายนกระดาศจากกองบินของกองทัพอากาศทั่วประเทศ นำไปรวมไว้ที่กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2547

**การบินโปรยนกระดาศ** ปฏิบัติในวันที่ 5 ธันวาคม 2547 ณ พื้นที่เป้าหมายจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศเป็นส่วนรวม โดยใช้อากาศยานของกองทัพอากาศ และประสานการสนับสนุนอากาศยานจากส่วนราชการตามข้อ 2 ร่วมปฏิบัติการบินใน 2 ภารกิจ คือ 3.1 การบินทำคว้นสี่ธงชาติเหนือพื้นที่เป้าหมาย 3.2 การบินโปรยนกระดาศ

### **การสนับสนุน**

- 4.1 ให้กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานงานการกำหนดห้วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการบินไปโปรยนกระดาศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2547 และประสานแจ้งข้อมูลให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพอากาศทราบในโอกาสแรก และก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 รวมทั้งการประสานการจัดกิจกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 4.2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ สื่อทุกแขนงในการประชาสัมพันธ์ การนำส่งนกระดาศ การขนย้ายนกระดาศ และการบินโปรยนกระดาศตามแผนที่กำหนด โดยประสานกับกองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 ให้สำนักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินการดังนี้
  - 4.3.1 การนำส่งนกระดาศให้กับกองบินกองทัพอากาศทั่วประเทศ สนับสนุนงบประมาณให้กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงกลาโหม รวมทั้งส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 การขนส่งนกกระดาศโดยใช้อากาศยาน และการบินไปรษณิก  
กระดาศสนับสนุนงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหม และหน่วยบิน  
ของส่วนราชการอื่น ๆ โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการ  
สนับสนุนงบประมาณโดยตรง

4.3.3 การสนับสนุนงบประมาณในระหว่างการปฏิบัติและหลังจากจบ  
การปฏิบัติ ในการปฏิบัติภาคพื้นดินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน  
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้กองอำนวยการเสริมสร้าง  
สันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบเป็นส่วนรวม

---

## **29. เรื่อง ข้อเสนอการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2549**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทางและกำหนดปฏิทิน-ขั้นตอนการจัดทำแผน  
งบประมาณใน เชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามที่สำนักงานประมาณ  
เสนอและให้แจ้งกระทรวงหน่วยงานสำหรับใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานให้  
สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานประมาณได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและกำหนดปฏิทิน-ขั้นตอนการ  
จัดทำแผน

งบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและ  
สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณปี 2549 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19  
ตุลาคม 2547 สรุปได้ดังนี้

### **1. หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาจัดทำแผนงบประมาณใน เชิงบูรณาการ**

#### **มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้**

- 1.1 ต้องเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (AGENDA) หรือนโยบายสำคัญจำเป็น  
เร่งด่วนของรัฐบาล (HOT ISSUE) ในระดับชาติซึ่งจำเป็นต้องใช้แผนงบประมาณ  
ในเชิงบูรณาการเป็นกลไกให้เกิดการประสานงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการมาก  
ยิ่งขึ้น
- 1.2 ต้องไม่เป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายเฉพาะ ใต้ให้อำนาจแก่กระทรวงและ  
หน่วยงานใดกระทรวงและหน่วยงานหนึ่งไว้อย่างชัดเจน

### 1.3 ให้ยึดหลักการในเรื่องการกำหนด เป้าหมาย กรอบเวลาและผู้รับผิดชอบดังนี้

#### 1.3.1 เป้าหมายแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการจะต้อง

- (1) ระบุได้ว่าเป็นมิติต่างตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน )FUNCTION) ที่เกิดการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงาน ร่วมกันของหน่วยงานระหว่างกระทรวงหรือมิติที่ตอบสนองความ จำเป็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- (2) ครอบคลุมเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง ตั้งแต่ 2 กระทรวง ขึ้นไปเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงที่ เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
- (3) มีขอบเขตอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดยไม่ซ้ำซ้อนกับเป้าหมายในลักษณะบูรณาการ และแนวทางการจัดสรรอื่นๆ
- (4) มีข้อยุติ มีเหตุผลสนับสนุนในเชิงวิชาการเป็นรูปธรรมและสามารถ นำไปปฏิบัติได้

#### 1.3.2 กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานโดยจำแนกเป็น

- (1) ระยะสั้น มีระยะเวลา (แผนปฏิบัติราชการประจำปี) 1 ปี
- (2) ระยะปานกลาง มีระยะเวลา 2-3 ปี
- (3) ระยะยาว มีระยะเวลา (แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล) 4 ปี

#### 1.3.3 กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

- (1) ด้านกำกับนโยบาย โดยรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี หรือได้รับ มอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับดูแล สั่งการและติดตามการ ดำเนินงานตามนโยบายหรือได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
- (2) ด้านการปฏิบัติงาน โดยมี

กระทรวงและหน่วยงานหลัก ที่มีศักยภาพในการทำ (เจ้าภาพ) ) หน้าที่เป็นแกนประสานงานCoordinate) กับหน่วยงานและ กลุ่มจังหวัดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผล

การติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เสนอ  
ต่อรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับแผนฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้อง  
สัมพันธ์กันซึ่งส่งผลให้บรรลุเป้าหมายและแนวทางการ  
ดำเนินงานตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการนั้นๆ

(3) ด้านการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ โดยมีคณะกรรมการ  
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รับผิดชอบเรื่องรายงานผล  
ต่อรองนายกรัฐมนตรีผู้กำกับแผนฯและคณะรัฐมนตรี

## **2. ปฏิทิน ขั้นตอน องค์กรประกอบและสาระสำคัญการจัดทำแผนงบประมาณในเชิง บูรณาการ**

การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการจะสัมฤทธิ์ผลได้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้าน  
เวลาและกระบวนการจัดทำงบประมาณในภาพรวม จึงเห็นควรกำหนดปฏิทินและขั้นตอน  
การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการปี 2549 รวมทั้งองค์กรประกอบและสาระสำคัญ  
ประกอบการจัดทำแผนฯ ดังนี้

**ทบทวน:** ข้อเสนอ การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการปีที่ผ่านมา ทบทวน)  
(หลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินขั้นตอนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

**จัดทำ:** ข้อเสนอการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2549 เสนอคณะรัฐมนตรี

**เห็นชอบ:** ข้อเสนอการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2549 และแจ้งกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

**ประชุม:** มอบนโยบาย กำกับ สั่งการ เพื่อให้การจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณา  
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 มีการบูรณาการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
พิจารณากลับกรองร่างแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2549 เสนอร่างแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
พร้อมกรอบวงเงิน ต่อรองนายกรัฐมนตรี (เบื้องต้น) ู้กำกับแผนฯ เพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ

**เวียนแจ้ง:** กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**บูรณาการและกำหนด กิจกรรมผลผลิต/** ที่จะดำเนินการตามแผนงบประมาณใน  
เชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงและหน่วยงานเสนอ  
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

เห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณปี 2549 พร้อม  
กรอบวงเงินแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯ (เบื้องต้น)

จัดทำรายละเอียดค่าขอแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯให้สอดคล้องกับมติ  
ค ตามข้อ .ม.ร.11 ไว้ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวง-  
และสำนักงานงบประมาณ (เจ้าภาพ) หน่วยงาน สงหน่วยงานหลัก

จัดทำภาพรวมค่าขอแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯเสนอต่อรอง  
นายกรัฐมนตรีผู้กำกับแผนฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯส่งสำนักงานงบประมาณ พิจารณาและ  
เสนอรายละเอียดแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯ

เห็นชอบรายละเอียดแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯและรายละเอียด  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

### **3. การทบทวนแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548**

3.1 พิจารณาทบทวนแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 มีแผนงบประมาณ ฯ ที่สมควรดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2549 ที่กำกับโดยตรงนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 แผน ดังนี้

*รองนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ* (1) การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคน  
ยากจน )2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

*รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง* (3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ  
)4) การป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

*รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์* (5) ยุทธศาสตร์งานด้านการ  
วิจัย

*รองนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ* (6) การสร้างศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลาง  
การท่องเที่ยวในภูมิภาค

*รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม* (7) การบริหารราชการในต่างประเทศแบบ  
บูรณาการ

3.2 แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการใหม่ ที่สมควรเสนอให้ดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2549 จำนวน 4 แผนดังนี้

- (1) การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำกับโดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
- (2) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กำกับโดยรองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง
- (3) การคุ้มครองผู้บริโภค กำกับโดยรองนายกรัฐมนตรี นายพินิจ จารุสมบัติ
- (4) การพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ กำกับโดยรองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

สรุป แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่สมควรดำเนินการในบปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11 แผน สำหรับรายละเอียดแผนงบประมาณ ฯ ที่กำกับโดยรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงและหน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การเพิ่มเติมแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 หรือหน่วยงานดำเนินการ ตามที่เสนอข้างต้น และกรณี que เห็นว่ายังมีนโยบายเร่งด่วนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับแผนงบประมาณ ฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งให้สำนักงบประมาณทราบ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 1

---

### **30. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับประเทศออสเตรเลีย**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราศุลกากรสำหรับประเทศออสเตรเลีย ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศออสเตรเลียและความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2548 ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ได้แหล่งกำเนิดจากประเทศออสเตรเลียตามตารางการลดภาษีแนบท้ายความตกลงฯ ซึ่งสามารถจัดแบ่งกลุ่มการลดภาษีได้เป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้

สินค้ากลุ่มที่ 1 กลุ่มสินค้าที่เปิดเสรีโดยไม่จำกัดปริมาณการนำเข้า

สินค้ากลุ่มที่ 2 กลุ่มสินค้าที่ใช้มาตรการโควตาภาษี

สินค้ากลุ่มที่ 3 กลุ่มสินค้าที่ใช้มาตรการป้องกันพิเศษ



ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยต้องให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร สำหรับการนำเข้า สินค้าที่ได้แหล่งกำเนิดจากประเทศออสเตรเลีย กระทรวงการคลังจึง ได้ดำเนินการยกเว้นการประกาศกระทรวงการคลังที่กล่าวมาข้างต้น จำนวนรวม 7 ฉบับได้แก่

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับประเทศ ออสเตรเลีย ทาฟต้า)1) สำหรับสินค้าที่ไทยจะลดอากรศุลกากร ให้ออสเตรเลียลงเหลือร้อยละ 0 ทันทีและทยอยลดอัตรา ลงเหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ .ศ.2558 จำนวน 5,448 ประเภทย่อย

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับประเทศ ออสเตรเลีย ทาฟต้า)2) สำหรับสินค้าที่ไทยจะทยอยลดอัตราลง เหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ .ศ.2563 จำนวน 1 ประเภทย่อย

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับประเทศ ออสเตรเลีย ทาฟต้า)3) สำหรับสินค้าที่มีการกำหนดอัตราอากร ในโควตาให้ทยอยลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ .ศ.2563 จำนวน 18 ประเภทย่อย

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับประเทศ ออสเตรเลีย ทาฟต้า)4) สำหรับสินค้าที่มีการกำหนดอัตราอากร ในโควตาให้ทยอยลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ .ศ.2568 จำนวน 5 ประเภทย่อย

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับประเทศ ออสเตรเลีย ทาฟต้า)5) สำหรับสินค้าที่มีการกำหนดมาตรการ ปกป้องพิเศษและสิ้นสุดมาตรการนี้ภายในปี พ .ศ.2558 จำนวน 7 ประเภทย่อย

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับประเทศ ออสเตรเลีย ทาฟต้า)6) สำหรับสินค้าที่มีการกำหนดมาตรการ ปกป้องพิเศษและสิ้นสุดมาตรการนี้ภายในปี พ .ศ.2563 จำนวน 34 ประเภทย่อย

ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับประเทศ ออสเตรเลีย ทาฟต้า)7) สำหรับสินค้าที่จะต้องถูกยกเลิกอากร พิเศษที่จัดเก็บจากสินค้านำเข้าจากประเทศออสเตรเลียตามที่ได้กำหนดไว้ใน มาตรา 203 ของความตกลง TAFTA

---

### **31. เรื่อง การปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้าง แรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา**

คณะรัฐมนตรีรับทราบการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับประเทศกัมพูชาจัดประชุมแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

### **การพิสูจน์สัญชาติ**

- 1) ฝ่ายกัมพูชาตกลงตามข้อเสนอของฝ่ายไทยที่จะส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา และผู้ติดตามในประเทศไทย โดยจะออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: C.I.) ให้แก่แรงงานกัมพูชาและผู้ติดตามที่จดทะเบียนไว้กับทางราชการฝ่ายไทยแล้ว จำนวนประมาณ 182,007 คน แต่ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชารับที่จะเสนอต่อรัฐบาลของกัมพูชาเพื่อให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติและมอบหมายหน่วยงานที่มีอำนาจต่อไป
- 2) ฝ่ายไทยจะต้องออกวีซ่าและอนุญาตให้แรงงานกัมพูชาที่ได้รับเอกสารรับรองบุคคล อยู่และทำงานในประเทศตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน

**การทำงานในลักษณะมาเข้ากลับเย็น และตามฤดูกาลบริเวณชายแดน-** ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการทำงานในลักษณะมาเข้ากลับเย็น - และตามฤดูกาลบริเวณชายแดนของแรงงานกัมพูชา โดย จะดำเนินการร่วมกัน เพื่อพิจารณาวิธีจัดการที่เหมาะสมต่อไป

**การส่งกลับ** ที่ประชุมเข้าใจตรงกันว่า แรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่มารายงานตัวต่อหน่วยงานที่มีอำนาจของฝ่ายไทย ถือว่าเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามกฎหมายคนเข้าเมืองของฝ่ายไทย และการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม

**กำหนดการทำงาน** ฝ่ายกัมพูชาตกลงตามข้อเสนอของฝ่ายไทยที่จะส่งคณะทำงานจำนวน 4 ชุด เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติในระยะทดลอง ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2547 โดยฝ่ายไทยตกลงอำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานของกัมพูชาในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติในระยะทดลอง

**การอำนวยความสะดวกในการส่งเงินกลับประเทศ** ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะศึกษาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการโอนเงินของแรงงานกัมพูชากลับประเทศ โดยจะนำมาหารือในการประชุมครั้งต่อไป

---

## **32. เรื่อง รายงานการส่งออก-นำเข้า สินค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ต.ค. 46-31 ต.ค. 47) และระหว่างไทยกับอินเดีย (1 ก.ย. 47-31 ต.ค. 47)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการส่งออก-นำเข้า สินค้าระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ต.ค. 46-31 ต.ค. 47) และระหว่างไทยกับอินเดีย (1 ก.ย. 47-31 ต.ค. 47) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สรุปได้ดังนี้

### **1. การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า**

#### **1.1 ระหว่างไทยจีน-**

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า )From C/O และ Form E) สำหรับการส่งสินค้าพิกัดฯ 01-08 ออกไปจีน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 - 31 ตุลาคม 2547 จำนวน 14,848 ฉบับ ปริมาณ 3,155,875 ตัน

มูลค่า 14,638.07 ล้านบาท สินค้าที่ขอหนังสือรับรองการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังชนิดเป็นชั้น รองลงมาคือลำไยสด ทุเรียนสด และลำไยแห้ง

#### **1.2 ระหว่างไทยอินเดีย-**

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า )From FTA) สำหรับการส่งสินค้าออกไปอินเดียในรายการสินค้าที่มีการเร่งลดภาษีระหว่างกันรวม 82 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2546 - 31 ตุลาคม 2547 จำนวน 113 ฉบับ ปริมาณ 2,058 ตัน มูลค่า 220.98 ล้านบาท สินค้าที่ขอหนังสือรับรองการส่งออกมากที่สุดได้แก่ หลอดภาพแคโทด เรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รองลงมาคือ โพลีคาร์บอเนต อีพอกไซด์เรซิน โพลีเอสเตอร์ชนิดอิมิตัว และเครื่องปรับอากาศ

### **2. การส่งออก-นำเข้า ตามข้อมูลสถิติของกรมศุลกากร**

#### **2.1 ระหว่างไทยจีน-**

##### **2.1.1 การส่งออก**

ไทยส่งสินค้าออกไปจีน พิกัดฯ 01-08 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547 ปริมาณ 2,855,869 ตัน มูลค่า 13,102.53 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 64 และ 45 ตามลำดับ สินค้าที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังชนิดเป็นชั้น รองลงมาคือลำไยแห้ง ลำไยสด กุ้งแช่แข็ง และปลาแช่แข็ง

### 2.1.2 การนำเข้า

ไทยนำสินค้าเข้าจากจีน พิกัดฯ 01-08 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547 ปริมาณ 273,337 ตัน มูลค่า 6,046.77 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 130 และ 83 ตามลำดับ สินค้าที่นำเข้ามากที่สุดได้แก่ แอปเปิ้ลสด รองลงมาคือปลาแซ่แข็ง แพร์และควินส์สด เห็ดแห้ง และแครอท เทอร์นิพสดแช่เย็น/

### 2.1.3 ดุลการค้า

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547 ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับจีน จำนวน 7,055.76 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ไทยยังคงได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

## 2.2 ระหว่างไทยอินเดีย-

### 2.2.1 การส่งออก

ไทยส่งออกสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่มีการเร่งลดภาษีระหว่างกัน จำนวน 82 รายการ ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2547 ปริมาณ 2,814 ตัน มูลค่า 759.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13 และ 115 ตามลำดับ สินค้าที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ โพลีคาร์บอเนต รองลงมาคือหลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ อีพอกไซด์เรซิน และ ส่วนประกอบเครื่องเพชรพลอยทำด้วยโลหะมีค่า

### 2.2.2 การนำเข้า

ไทยนำสินค้าเข้าจากอินเดีย ในรายการสินค้าที่มีการเร่งลดภาษีระหว่างกัน จำนวน 82 รายการ

ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2547 ปริมาณ 4,598 ตัน มูลค่า 120.33 ล้านบาท สินค้าที่นำเข้ามากที่สุดได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องเพชรพลอยทำด้วยโลหะมีค่า รองลงมาคือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กฯ อะลูมิเนียม ออกไซด์นอกจากคอร์ันดัมประดิษฐ์ และของอื่นๆ ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า

### 2.2.3 ดุลการค้า

ตั้งแต่เดือน 1-30 กันยายน 2547 ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับอินเดีย จำนวน 638.84 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ไทยยังคงได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 724

---

### **33. เรื่อง มาตรการควบคุมเกมส์ออนไลน์**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการมาตรการควบคุมเกมส์ออนไลน์ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการออกกฎกระทรวงต่อไป

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอมาตรการ 4 มาตรการในการควบคุมเกมส์ออนไลน์ ได้แก่

- 1) การจำกัดชั่วโมงการเล่นเกมส์ออนไลน์ของเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้เล่นได้วันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
- 2) ห้ามเล่นการพนัน, ชิงโชค หรือซื้อขายอุปกรณ์ในเกมส์ออนไลน์
- 3) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนร้านอินเทอร์เน็ต เพื่อกำกับดูแลการให้บริการอินเทอร์เน็ต
- 4) รณรงค์ให้เยาวชนและผู้ปกครองทราบโทษของการเล่นเกมส์ออนไลน์ติดต่อกันเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ จากการหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องพบว่า มาตรการทั้ง 4 ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดย พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวีสดูโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4 (2) มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 43 โดยออกเป็นกฎกระทรวง และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นนายทะเบียน เจ้าพนักงานผู้ตรวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมกิจการเกมส์คอมพิวเตอร์และร้านอินเทอร์เน็ต

---

### **34. เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2548**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์และ คาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าปี 2548 ดังนี้

จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่ามาโดยตลอด โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ เอล นินโญ่ ของ Climate Prediction Center ประเทศสหรัฐอเมริกา การสำรวจปริมาณการสะสมของเชื้อเพลิงในป่าประเภทต่าง ๆ การตรวจติดตามการเกิดไฟป่าด้วยดาวเทียม ตลอดจนจนสถานการณ์ไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียซึ่งใช้เป็นดัชนีพยากรณ์ สถานการณ์ไฟป่าของประเทศไทย ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จึงได้ออกประกาศคาดการณ์ สถานการณ์ไฟป่า ปี 2548 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2547 ว่า "ฤดูไฟป่า ปี 2548 นี้ จะเริ่มต้นเร็วมาก โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป ไฟป่าจะมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 6 ปี (ปี 2542-2547) เนื่องจากการสะสมของปริมาณเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอิทธิพลของ เอล นินโญ่ และฤดูไฟป่าอาจจะขยายยาวออกไปถึงเดือนมิถุนายน 2548 หาก เอล นินโญ่ ยังไม่อ่อนกำลังลงหลังจากต้นปี 2548 ไปแล้ว"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไฟป่า ปี 2548 โดยใช้งบปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ไฟป่า โดยจัดฝึกอบรมและสร้าง เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าทั่วประเทศ เร่งรัดแผนถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟ ป่า ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่า ทั่วประเทศ และเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1362

ในส่วนของการดับไฟป่า ได้เตรียมความพร้อมของพนักงานดับไฟป่าทั่วประเทศ และ เตรียมการดับไฟป่า ในสถานการณ์รุนแรงและวิกฤติโดยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) และเตรียมกำลังสนับสนุนการดับไฟป่าจากเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า

สำหรับในพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ได้จัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าขึ้น ได้แก่ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพื้นที่รอบพระราชวังไกลกังวล กองอำนวยการ ควบคุมไฟป่า จ.เชียงใหม่ และกองอำนวยการควบคุมไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศจังหวัด กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและ กำหนดระเบียบตลอดจนมาตรการควบคุมไฟป่าในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่า และ กำกับดูแลให้มีการดำเนินการไปตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้งออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการไฟป่าระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และจัดทำแผน ระดมพลดับไฟป่า ในสถานการณ์รุนแรงและวิกฤติ เพื่อ บูรณาการกำลังพลและ ทรัพยากรของทุกภาคส่วนมาช่วยในการดับไฟป่า

มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากเศษ สิ่งเหลือทางการเกษตรแทนการเผา เช่น การนำไปทำปุ๋ยหมัก ทำแท่งเชื้อเพลิง หรือทำสิ่งประดิษฐ์ เร่งดำเนินการจัดทำแผนหลวงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดไฟฟ้าจากกริมทางหลวงทุกสาย

มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ธรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้ไฟในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่า เช่น ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ในป่า ไม่ก่อ กองไฟในป่า เป็นต้น

มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนกำลังพลและอากาศยานในการดับไฟป่า เมื่อได้รับการร้องขอ

มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ สอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่าลงใน หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับของกระทรวง และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา ช่วยกันรณรงค์ป้องกันไฟป่า

---

### **35. เรื่อง มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตาม แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน**

คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตาม แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป

#### **อนุมัติหลักการ**

2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร และ .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)

2.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้นรัษฎากร รวม .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)2 ฉบับ ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยที่ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการควบรวมกิจการบริษัท ประกันภัยและประกันชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของ ระบบการประกันภัย ดังนั้น เพื่อให้การควบรวมเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงให้ กระทรวงพาณิชย์รับไปหารือกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีและ ค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมต่อไป

---

### **36. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่ (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการปรับปรุงให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ เข้ามาภายใต้กรอบพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศให้ยื่นคำขอเกี่ยวกับการทำงานหรือสถานที่ทำงาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง และเป็นไปตามข้อกฎหมาย

---

### **37. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและ ใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ร่างระเบียบดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 ที่ให้มีการแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่อขยายขอบข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายใต้พันธกรณี

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า ตามที่รัฐบาลไทยและออสเตรเลียได้ลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free Trade Agreement - TAFTA) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 โดยประเทศไทยมีพันธกรณีในการอำนวยความสะดวกและอนุญาตให้นักธุรกิจออสเตรเลียมาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit) นั้น เนื่องจากระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 มิได้กำหนดขอบข่ายการให้บริการแก่คนต่างด้าวที่เข้ามาภายใต้พันธกรณี ดังนั้น จึงต้องดำเนินการแก้ไขระเบียบดังกล่าวเพื่อขยายขอบข่ายให้ครอบคลุม คนต่างด้าวที่เข้ามาภายใต้พันธกรณี

---

### **38. เรื่อง การดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการกักกันดูแลราคาสินค้าเหล็กภายในประเทศ**



คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการกำกับดูแลราคาสินค้าเหล็กภายในประเทศ สรุปได้ดังนี้

## 1. การดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด

1.1 ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าสินค้าเหล็กรวม 4 รายการ คือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H (จาก 1 ประเทศ จาก) เหล็กแผ่นรีดร้อน (14 ประเทศ (จาก) เหล็กแผ่นรีดเย็น 2 ประเทศ จาก) และเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น (4 ประเทศ(

1.2 ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้างต้น อุตสาหกรรมภายใน และผู้ผลิตในต่างประเทศ สามารถยื่นคำขอให้ทบทุนเพื่อยุติหรือเปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มได้หลังจากมีการเรียกเก็บอากรตอบโต้ฯ แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ล่าสุดมีผู้ผลิต ผู้ส่งออกในต่างประเทศยื่นคำขอทบทุนอัตราอากรตอบโต้ฯ ในสินค้า / เหล็ก 2 ชนิด ดังนี้

- 1) สินค้าเหล็กแผ่นร้อน ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบผลิตท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณเครื่องจักรกล และเพื่อนำไปรีดเย็นต่อสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น มีผู้ผลิต/3 ราย ยื่นขอทบทุนอัตราอากรตอบโต้ฯ คือ บริษัท JFE STEEL CORPORATION จากประเทศญี่ปุ่น อยู่ในขั้นตอนเปิดการทบทุน คาดว่าจะทราบผล) ภายในเดือนมิถุนายน 2548) บริษัท NIPPON STEEL CORPORATION จากประเทศญี่ปุ่น และผู้ผลิต (อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นขอทบทุน) จากประเทศยูเครน 1 ราย คือ บริษัท ILYICH IRON AND STEEL WORKS ON MARIUPOL (ได้ยื่นคำขอทบทุนและอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารหลักฐานก่อนรับคำขอเพื่อเปิดทบทุน(
- 2) สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องครัว เครื่องใช้ในบ้าน ท่อสแตนเลส อุปกรณ์ประดับยนต์ และระบบท่อไอเสียรถยนต์ เป็นต้น บริษัท NIPPON STEEL AND SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION ประเทศญี่ปุ่น ได้ยื่นขอให้ทบทุนอัตราอากรตอบโต้ฯ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเปิดทบทุน คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนมิถุนายน 2548

## 2. การกำกับดูแลราคาสินค้าเหล็กในประเทศ

สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลก และภายในประเทศมีความผันผวนกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต / การค้าเหล็กของไทย กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.

2542 โดยกำหนดให้สินค้าเหล็กเส้นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และเหล็กแผ่น เป็นสินค้าควบคุม โดยผู้ผลิต / ผู้นำเข้า / ผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวต้องแจ้งข้อมูล ต้นทุน ราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และมีมาตรการกำกับดูแล ดังนี้

- 2.1 กำหนดราคาแนะนำ ณ โรงงานและราคาขายปลีกระดับขาปั่วสำหรับเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย 10 ขนาด เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 และกำหนดราคาแนะนำเป็นรายสัปดาห์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2547 เพื่อติดตามสถานการณ์ใกล้ขีด ผลปรากฏว่าการค้าชะลอตัวลงจึงปรับการกำหนดราคาแนะนำเป็นรายปักษ์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 สำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น ได้กำหนดราคาแนะนำ ณ โรงงานเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นราคาอ้างอิง หากต้องซื้อราคาสูงกว่าราคาแนะนำ ให้ร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569
- 2.2 กำชับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าสินค้าเหล็กตามข้อ 2.1 ดูแลลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายให้จำหน่ายในราคาปกติ ไม่ประวิงเวลาจำหน่าย หรือเอาเปรียบผู้บริโภค และเพิ่มปริมาณสินค้าในตลาดให้มากขึ้น รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ออกตรวจสอบปริมาณราคาอย่างต่อเนื่อง/
- 2.3 จัดตั้ง Call Center ที่กรมการค้าภายในและบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่น / เหล็กเส้น / เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ เพื่อเป็นศูนย์การแก้ไขปัญหากรณีผู้บริโภคไม่สามารถซื้อสินค้าได้ หรือสินค้ามีราคาแพงกว่าปกติ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีผู้ร้องเรียนปัญหาเรื่องปริมาณหรือราคาสินค้าเหล็กมาแต่อย่างใด

---

**39. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาบำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ ดังนี้

ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.และ .... .ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาบำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน และรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจาก ตำแหน่ง พ ร ม ม .... .ศ.2 ฉบับ ที่ประธานรัฐสภาเห็นชอบด้วยแล้ว

และเห็นชอบให้ปรับค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาให้สอดคล้องกับการปรับ ค่าตอบแทนของ ข้าราชการโดยต้องคำนึงถึงความยืดหยุ่นของค่าตอบแทนระหว่างฝ่าย นิติบัญญัติและบุคลากรภาครัฐประเภทอื่นที่เทียบเคียงกันตามความเห็นของ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

เห็นควรปรับเงินประจำตำแหน่ง ของฝ่ายนิติบัญญัติเพิ่มขึ้นร้อยละ (เงินเดือน)3 เช่นเดียวกับการปรับฐานเงินเดือนของฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 ตาม มาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐ

คงหลักการให้สมาชิกรัฐสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มใน (.สส/.สว) อัตราที่เท่ากันตามเดิม และให้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสามัญประจำ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินประจำตำแหน่งและเพิ่มในส่วนของ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ให้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้รับค่าตอบแทนเท่าตำแหน่งประธานวุฒิสภาและ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าตำแหน่งรองนายก)รัฐมนตรี(

กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาได้รับค่าตอบแทนอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเงิน ประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม เพื่อให้ค่าตอบแทนในภาพรวมสอดคล้องกับภารกิจ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมอบหมายให้สำนักงาน กจัดทำข้อเสนอ .พ. แนวทางดำเนินการปรับปรุงค่าตอบแทนรวมทั้งอัตราค่าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งในรัฐสภา และให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายบำเหน็จบำนาญของผู้ ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของประธานและรองประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา บำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. .... มี สาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยกเลิกบัญชีเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท้ายพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ กรรมการ  
ฉบับที่)5) พ .ศ.2543

ให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำ  
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
ได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน ตามบัญชีเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราช  
กฤษฎีกา ดังนี้ ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง

1. ประธานรัฐสภา	115,920 บาท
2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา	110,390 บาท
3. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผู้นำฝ่ายค้านใน สภาผู้แทนราษฎร	106,360 บาท
4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	104,330 บาท

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา และผู้นำ  
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  
ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
แล้วแต่กรณี

และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งของประธานและรองประธานสภา  
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา  
บำเหน็จหรือบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภา  
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ. .... มี  
สาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายบำเหน็จบำนาญหรือ  
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ  
รองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ  
สมาชิกวุฒิสภาเมื่อพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมาตรา 229 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ให้  
กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

#### 40. เรื่อง แต่งตั้ง

##### 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ระดับ 10 จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ดังนี้

นายพาเกียรติ สมานบุตร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการ พัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต

นางเบญจมา หลุยเจริญ รองอธิบดี กรมสรรพากร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนา ฐานภาษี กรมสรรพากร

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

## **2. ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที่กระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ได้แก่ นายสกล บุญคำ รอง ปลัดกระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก ปคร. เดิม คือ นายกิตศักดิ์ จันทจรวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

## **3. กรรมการอื่นในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการอื่นใน คณะกรรมการมาตรฐาน สินค้า แทนกรรมการชุดเดิมที่พ้นวาระ จำนวน 6 ราย

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ นางสาวสายพิณ มณีพันธ์ นายศักดิ์ดา ธนิตกุล นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ นายสมพร อิศวิลานนท์ นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว และนายวินชัย โภ ตระกูล

## **4. ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้งนายประเสริฐ เชื้อพานิช เป็นผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนเดิมที่ถึงแก่ กรรม โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรก เดือนละ 172,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น สองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

## **5. การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอให้แต่งตั้งนายนิรันดร เมืองพระ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดหางบประมาณด้านการบริหารและความมั่นคง สำนัก

งบประมาณ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

## **6. ข้าราชการ (กระทรวงพาณิชย์)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้แต่งตั้ง นางสาวชุตินา บุญประภัสสร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป

## **7. ข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นายเล็ก นพดลรัตน์กุล นายแพทย์ 9 วช (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ - นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 10 วช (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

## **8. ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การตลาด**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้ง นายสมภพ บัณฑกร วิพากษ์ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การตลาด แทนนางเบญจมา หลุยเจริญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

## **9. ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้แต่งตั้ง นางลينا เจริญศรี เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคแทนนายอุทิศ ธรรมวาทีน ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

## **10. กรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสินแทนนายนิรศ ชัยสูตร ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

---

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี